

BÁO CÁO

Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2023

Theo nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại Công văn số 145/SKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2024 về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2023; Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Báo cáo số 61/BC-TCKH ngày 21/02/2024, UBND thành phố báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2023 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

I. Tình hình công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 – 2025”; Công văn số 3167/UBND-KTTH ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chuỗi các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ...UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tích cực, chủ động triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhằm hướng tới cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp để trở thành động lực của nền kinh tế; Trong năm, UBND thành phố đã ban hành: Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 20/02/2023 về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; Công văn số 5015/UBND-VX ngày 29/12/2023 về việc phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng; Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 07/6/2023 về tình hình thực hiện Chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo số 603/BC-UBND ngày

14/12/2023 về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Quý III năm 2023; tham gia ý kiến cho chủ trương đầu tư đối với các dự án trên địa bàn thành phố theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư¹...

Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị xử lý giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp mới phát sinh về các chính sách liên quan đến thực hiện nghĩa vụ về thuế. Tháo gỡ, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua hình thức: điện thoại, hộp thư điện tử...

2. Về tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp:

UBND thành phố công khai số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến hành vi vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ động giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5236/UBND-KTTH ngày 19/10/2023 về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi – Quý III năm 2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2429/SKHĐT-XTĐT ngày 01/12/2023 (*Báo cáo số 603/BC-UBND ngày 14/12/2023*).

II. Tình hình phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

1. Trao đổi, cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp

Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng của tỉnh trao đổi thông tin doanh nghiệp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trên trang Web của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu nghĩa vụ kê khai, báo cáo của doanh nghiệp; tham gia quản lý, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố dựa trên thông tin về doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp. Thực hiện cập nhật tình trạng pháp lý của hộ kinh doanh đã chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Tình hình phối hợp xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng của thành phố trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (*phối hợp xây dựng kế hoạch thanh*

¹ Gồm: dự án Đầu tư và Khai thác hạ tầng khu dân cư kết hợp dịch vụ thể thao Hưng Thành Phát; dự án Văn phòng - Trung tâm giới thiệu sản phẩm và Nhà hàng Sabeco tại Quảng Ngãi; dự án Trung tâm kinh doanh và trưng bày sản phẩm nước giải khát, bánh kẹo Quỳnh Ninh; dự án Trung tâm dịch vụ Đào tạo và Sát hạch lái xe Đất Quảng; dự án Khu du lịch sinh thái Bàu Giang; dự án Trung tâm Giáo dục Anh văn Hội Việt Mỹ 65 ...

tra, kiểm tra doanh nghiệp; phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Sở ngành có liên quan tổ chức).

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7846/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023. Trong năm 2023, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; đồng thời, ban hành kế hoạch về việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh có hiệu lực pháp luật thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND thành phố năm 2023.

Trong năm 2023, đã thực hiện 114 cuộc kiểm tra doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (107 cuộc Kế hoạch; 07 cuộc đột xuất). Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở sản xuất kinh doanh, với số tiền 96.500.000 đồng và nhắc nhở một số cơ sở kinh doanh còn những tồn tại thiếu sót nhằm để chấn chỉnh và thực hiện đúng quy định trong thời gian đến.

3. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

UBND thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xác minh việc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại địa bàn quản lý; xác định hành vi vi phạm trong trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

4. Xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

UBND thành phố theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn đối với các trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thông báo yêu cầu tạm ngưng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Trường hợp doanh nghiệp vẫn tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, UBND thành phố tiến hành xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành có thẩm quyền xử lý.

III. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị

1. Khó khăn, vướng mắc

Hiện nay, cán bộ, công chức quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phần lớn là kiêm nhiệm nên công tác quản lý doanh nghiệp gặp khó khăn, chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và DNNVV ngày càng phát triển.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh có trong danh sách được kiểm tra nhưng tạm ngưng hoặc không hoạt động ảnh hưởng đến tiến độ kiểm tra.

2. Kiến nghị

Kính đề nghị UBND tỉnh tăng cường tổ chức các đợt hội thảo, tập huấn cho các doanh nhân; hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác từ bên ngoài; thường xuyên tổ chức Hội nghị hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp được tham gia đối thoại, trao đổi trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật. Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước cũng kịp thời nắm bắt, có cơ chế tháo gỡ, giải quyết phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chất lượng, trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trong năm 2023 trên địa bàn của UBND thành phố gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp tham mưu./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT Q. Ngãi;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng TC-KH TP;
- VPUB: C,PVP, CV (XD);
- Lưu: VT, Dg

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lâm